



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๒๕๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญว่องวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ	๑. เรื่องการเข้าประชาคมอาเซียน รว.มท. ให้ตรวจสอบด้านที่เข้าประเทศไทยทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ว่ามีความพร้อมในการรองรับการเดินทางเข้า-ออกเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ๒. เรื่องการทำงานในพื้นที่ รัฐบาลมีความคาดหวังต่อการทำงานของ มท. จึงควรมีการเตรียมพร้อม สนับสนุนการทำงานของจังหวัด ทั้งด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร	รอง ปมท. (ส)
๒. สรุป ข้อมูล การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้ ๑) ขอบคุนข้าราชการ และประชาชนในโอกาสที่มีการประชุม ครม. สัญจรที่ จ.เชียงใหม่ และการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำที่ จ.พิษณุโลก ๒) การบริหารราชการของข้าราชการ (๑) ให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงกัน (๒) ให้ลดการทำงานการเมืองลง ไม่แยกเป็นฝักเป็นฝ่าย (๓) ให้มีการยุติความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ โดยต้องสร้างความสงบ ความเข้มแข็งให้ประชาชน และช่วยคลี่คลายปัญหาของประชาชน (๔) ให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างบูรณาการกัน และทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความปรองดอง (๕) เรื่องการเมือง ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกระบวนการ และเสรีภาพทางการเมืองสามารถแสดงออกได้ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง (๖) แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยใช้แนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอเพียง (๗) เจตนารมณ์ในการใช้มาตรา ๔๔ จะใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการการทำงาน เมื่อมีการร่างกฎหมายเข้าสู่ สนช. แล้ว มาตรา ๔๔ จะต้องมีการยกเลิก	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก โดยกระทรวงอื่นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาข้าราชการ และพัฒนาในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๔) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>๕) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ ในไตรมาสที่ ๓ โดยภายในสิ้นเดือน ก.ค. ๕๘ ส่วนราชการใด ยังใช้งบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมาย จะขอนำงบประมาณคืนมา เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่จำเป็นอื่นๆ</p> <p>๖) เรื่องรัฐธรรมนูญและการปฏิรูป ขอขอบคุณในความตั้งใจ และในความเสียสละคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)</p> <p>๗) การจัดตลาดไม้ดอก ไม้ประดับ และปลาสวยงามที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จังหวัดควรจะมีการสร้างตลาดในลักษณะนี้</p> <p>๘) กิจกรรม Bike for Mom ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การยกย่องรัฐธรรมนูญ อยู่ในขั้นการปรับปรุงของคณะกรรมการ จะสามารถลงมติของ สนช. ในช่วงต้นเดือน ก.ย. ๕๘ (๒) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา มีอย่างต่อเนื่องแต่ไม่กว้างขวาง แต่เรื่องที่ต้องติดตาม คือ กลุ่มนักศึกษาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศมากพอสมควร</p> <p>๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าในหลายพื้นที่ การคัดค้านนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การทวงคืนผืนป่าที่ประชาชนขอให้ชะลอเรื่อง การตัดต้นยางพาราในเขตป่าสงวน และเรื่องการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)</p> <p>๓) สถานการณ์ในต่างประเทศที่สำคัญ คือ นักข่าวต่างประเทศหลายสำนักเสนอข่าวผิดหวังต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปที่มีต่อสถานการณ์การเมืองไทย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๓. การรายงานของ ศสน.มท.	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิ.ย.- ๓ ก.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย กลุ่มเรือประมง ใน ๒๒ จังหวัด หยุดการออกเรือจับปลา เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการตามเงื่อนไข ๑๕ ข้อ ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการ ทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ส่งผลกระทบต่อประชาชน คือ ราคาปลาสดจากทะเลลึกสูงขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปลา ส่วนใหญ่จะมีการจัดซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าจึงไม่มีผลมากนัก แต่ที่ ได้รับผลกระทบมาก คือ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานผลิต น้ำแข็ง ห้องเย็น แรงงานรายวัน ร้านค้าอุปโภคและบริโภคที่มีลูกค้า เป็นแรงงานชาวประมงทั้งชาวไทยและต่างด้าวเป็นหลัก สมาคมการ ประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้กรมประมงผ่อนผันแก่เรือที่ไม่มี อาชญาบัตรถูกต้อง โดยอ้างว่ายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในการทำประมงให้เป็นไปตามข้อกำหนด หากจะดำเนินการจริงจึงตาม กรอบเวลา รัฐบาลควรสนับสนุนเงินในการปรับปรุงเช่นเดียวกับการ สนับสนุนชาวนาและชาวสวนยางพารา จากกรณีนี้ ศมบ. จะเชิญ ผู้แทน กษ. กรมเจ้าท่า และกรมประมง เข้าร่วมหารือ โดยในขั้นต้นให้ มท. แจ้ง ผวจ. ใน ๒๒ จังหวัด ติดตามสถานการณ์และจัดประชุมเพื่อ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนับสนุนให้เรือประมงท้องถิ่นสามารถ ออกเรือได้</p> <p>๒) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียวางมาตรการเข้มงวดในการ เข้าออกประเทศ และกำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ เนื่องจาก สถานการณ์โรคเมอร์ส โดยได้วางมาตรการเข้มงวดทุกขั้นตอน ในการเข้าออกประเทศ มีมาตรการให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน ต้องทำการฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของ สธ. และจะถูกตรวจสอบ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี ให้เลื่อนการเดินทางเข้าประเทศออกไปก่อน</p> <p>๓) หน่วยงานต่างประเทศมีการออกแถลงการณ์กรณีจับกุม กลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ โดยได้อ้างว่าการจับกุม กลุ่มนักศึกษาเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) การย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยประเทศสมาชิกสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นประเทศละ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสนับสนุน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐจากการประเมินสถานการณ์การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานทางเรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้เข้าสู่ฤดูมรสุมในทะเลอันดามัน ทำให้มีคลื่นลมแรงเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ</p> <p>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ มีจำนวน ๑๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องเสนอขออนุมัติโครงการฟื้นฟูสระเก็บน้ำหนองตุ้ จ.ชัยนาท เสนอโดย ปภ. จากความเห็นชอบของ กกก. บริหารจัดการน้ำ (๒) เรื่องเสนอ พ.ร.ฎ. ให้ใช้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสนอโดย ยผ.</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p>๔. ศูนย์บัญชาการ มท. (ศบช.มท)</p>	<p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชพ.สนผ.สพ. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูป (การเมือง) โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ สถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์การเมือง และความเคลื่อนไหวของกลุ่มประมง</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้ดูที่เป้าหมายของการตั้ง ศบช.มท. และตอบสนองให้ได้ ให้ติดตามข่าวสารจากสื่อทุกแขนง และมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับศูนย์ต่างๆ ของรัฐบาล เช่น ศมบ. ควรมีการวางระบบการแจ้งข่าวสารเพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอำเภอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ 	<p>รอง ปมท. (ส)/ ศบช.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๕. ข้อราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องความล่าช้าในงานของ ทด. ในการออกเอกสารสิทธิต่างๆ ขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อน เนื่องจากที่ดินแปลงใดก็ตามที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. เขตพื้นที่พัฒนา หรือเขตอุทยาน เมื่อขอข้อมูลจากส่วนกลาง ส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับน้อยมาก หรือตอบกลับช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จึงไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ ทด. ทำบันทึกเสนอเรื่องที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติ</p>	ทด.
๖. ข้อราชการของ ปค.	<p>อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ในปี ๕๗ มีผู้มาจดทะเบียนกับ ปค. ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน บัตรหมดอายุเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ โดยเปิดให้ต่ออายุ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ มีผู้มาต่ออายุประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ คน ส่วนผู้ที่ไม่มาต่ออายุ บางส่วนกลับประเทศ หรือมีการเปลี่ยนนายจ้างจึงไม่กล้ามาแสดงตน</p> <p>๒. รายงานยอดผู้มาจดทะเบียนแรงงานประมง ใน ๒๒ จังหวัด จำนวน ๕๔,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย. ๕๘)</p>	ปค.
๗. ข้อราชการของ สถ.	<p>รองอธิบดี สถ. (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายของ สถ. ดังนี้ การเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ ๔๐ มีการก่อกำหนดผู้กักกันตามระบบ GFMS ร้อยละ ๘๕.๘๖</p> <p>๒. ระบบประปาหมู่บ้าน สถ. ได้ประสานกับ ปภ. สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ในปี ๕๔ - ๕๘ ได้มีโครงการลงไป ๑๐๔ แห่ง และในปี ๕๙ เสนอโครงการ ๑๕๐ แห่ง</p> <p>๓. สนามฟุตบอล และสนามเด็กเล่นประจำเทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการใช้ยางพาราเป็นวัสดุตีบ ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการทำ มอก. เรียบร้อยแล้ว และ สถ. ได้แจ้งเวียนให้ อบท. ทั่วประเทศทราบแล้ว</p> <p>๔. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย สถ. ได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีประกาศ คกก. กระจายอำนาจฯ เรื่องเกี่ยวกับการร่วมกันดำเนินกิจการของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นสามารถร่วมกันดำเนินกิจการได้โดยไม่ต้องอยู่ อำเภอ หรือจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๙</p>	สถ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๘. ข้อราชการของ ปก.	<p>รองอธิบดี ปก. (นายสุภกิต โพธิ์ภภาพันธ์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดเปิดตัวแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามาคาร์เด็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนฯ</p> <p>๒. การจัดสัมมนาภัยจากแผ่นดินไหวและการเตรียมตัวรับมือภัย ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๕๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก รวมทั้งถอดบทเรียนจากแผ่นดินไหวเพื่อหามาตรการในการเตรียมความพร้อม</p> <p>๓. ปัญหาภัยแล้ง จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กษ. ทส. และ มท. ซึ่ง มท. จะรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล และแนวทางการช่วยเหลือ รวมถึงสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค</p>	ปก.
๙. ข้อราชการของ ยผ.	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงานกรณี ตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพัง ซึ่ง รว.มท. สั่งการให้ ยผ. ให้ความช่วยเหลือ โดย ยผ. ได้ตรวจสอบสาเหตุ และหาทางแก้ไขแล้ว การดำเนินการป้องกันตลิ่งจะใช้บโอนเปลี่ยนแปลงของปี ๕๙ มาดำเนินการ และใช้งบประมาณของชมรมแม่บ้าน ยผ. สร้างบ้านให้ผู้ประสบเหตุ</p>	ยผ.
๑๐. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี ๕๙ - ๖๐ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในพื้นที่ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ ประมาณ ๑๙,๐๐๐ หมู่บ้าน ซึ่ง พช. ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพบว่า มีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย ประมาณ ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน จากการจัดระดับความเข้มข้นของการพัฒนา โดยจะมีการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการออม</p>	พช.
๑๑. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. จัดกิจกรรม “แคมป์รักษาน้ำ” ในชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงเรียนเมธีชุนหะวันวิทยาลัย อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิต และมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา รวมทั้งการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า</p> <p>๒) กปน. ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ทด. ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๕๘ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์</p>	กปน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงรหัสแปลงที่ดิน และข้อมูลรหัสระบบท่อประปาเพื่อนำมาสนับสนุนการให้ข้อมูลกับประชาชน และใช้ในการวางแผนโครงการด้านวิศวกรรมของทั้งสองหน่วยงาน</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์</p> <p>๑) กปภ. เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ๒๔ ชั่วโมง รับมือภัยแล้งปี ๒๕๕๘ เนื่องจากกรมชลประทานประกาศปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อย ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กปภ.</p> <p>๒) กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องมั่นคง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เม.ย. ๕๘ ต่อเนื่องถึง ๒๙ เม.ย. ๖๑ จากบริษัท BSI Group (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้ตรวจประเมินรับรอง ทั้งนี้ ได้พัฒนามาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพตามสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันทำให้เชื่อมั่นได้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์จะสามารถปกป้องระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>๓) กปภ. จัดกิจกรรม“โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ” ประจำปี ๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า</p> <p>๔) กปภ. วางแผนขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาชุมชน ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ โดยประชุมร่วมกับสมาชิกสภา อบต. พระนอน เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปยังพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๓,๘๐๐ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ระหว่าง กฟน. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) กฟน. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าการจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” โดยได้สรุปการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” นำเรียนผู้ว่าราชการ กทม. ในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๕๘ ณ สถานพระราชวังดุสิต</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๘,๖๙๗ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๘)</p> <p>๒) กฟภ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์และอาคารสำนักงาน” (ฉบับเพิ่มเติม) ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) และพิธีลงนามสัญญาการจ้างปรับเปลี่ยนระบบส่องสว่างด้วยหลอดไฟชนิด LED กับ บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. ตามยุทธศาสตร์ของ กฟภ. และ บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน</p> <p>๓) ความก้าวหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเงื่อนไขการจ้างก่อสร้าง (TOR) โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) โดยได้จัดทำควบคู่กันไปกับการขออนุมัติโครงการฯ จากกรม. โดยให้ที่ปรึกษา (มทส.) ปรับแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน ก.ค. ๕๘</p> <p>๕. องค์การตลาด</p> <p>อต. จัดโครงการคาราวานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ออนทัวร์ ๓๖๕ วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๕๘ ณ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น</p>	<p>กฟภ.</p> <p>อต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑๒. ข้อราชการของ รอง ปมท. (ส)	รอง ปมท. (ส) รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ก.ค. ๕๘) ดำเนินการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยได้ ร้อยละ ๘๗.๕๖ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๐.๕๖ ระยะเวลาดำเนินการผ่านมาแล้ว ๑๙๔ วัน เหลือเวลาดำเนินการ ๔๖ วัน	รอง ปมท. (ส)
๑๓. กิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ๑๖ ส.ค. ๕๘	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ วิทยุรย์) รายงานความคืบหน้าการจัด กิจกรรมฯ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของ มท. และ แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการ คณะทำงาน ฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการจัดขบวนจักรยาน คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายรักษาความ ปลอดภัยและการจราจร</p> <p>๒. กำหนดซ้อมใหญ่ วันที่ ๒ ส.ค. ๕๘ จะเป็นการซ้อมตามเวลา และระยะทางจริง</p> <p>๓. การจัดทำซ้อมในพิธีเปิด และปิด กำหนดให้ใช้ในรูปแบบ เดียวกันทั้งประเทศ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การบรรยายสรุปเสนอผู้บริหารขอให้รายงานสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ตามระยะเวลาให้ชัดเจน และการสั่งการถึงจังหวัดให้แจ้งเรื่องที่ให้ จังหวัดดำเนินการให้ชัดเจน</p>	รอง ปมท. (บ)/ ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ วิทยุรย์)/ กก.สป./ ผู้เกี่ยวข้อง
๑๔. การบริหาร งบประมาณของ มท.	ผอ.สตป.สนผ.สป. ผู้แทน ผอ.สนผ.สป. รายงาน ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๓ ก.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๗๔.๔๓ แยกเป็นเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑.๗๖ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๓.๒๘	สนผ.สป.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘